



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลไชยปราการ โทร. 0 5387 0444

ที่ ชม 0033.301/140

วันที่ 8 กันยายน 2566

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรอบ 12 เดือนและ
ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ

เรื่องเดิม

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ภายใต้แนวคิด ”เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น” ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านการสาธารณสุข) ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 ซึ่งในตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบนข้อ EB 13 กำหนดหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลไชยปราการมีความตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใ ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้แก่ การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่, การจัดซื้อจัดจ้าง, การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค, การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในประเด็นการใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การ จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาและการจัดหาพัสดุ การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และมาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น โรงพยาบาลไชยปราการ จึงขอสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ 2566 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบการดำเนินการกำกับติดตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของรพ.ไชยปราการ

(ว่าที่ ร.ต.หญิงจินตนา วันตา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวจริญญา สีเหลือง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นายภานุ ใจกุล)

เลขาธิการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ